



Update/ก้นกุลฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15-17% ระบุมี backlog ในมือ กว่า 400 ล้านบาท

ก้นกุลฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15-17% ระบุมี backlog ในมือ กว่า 400 ล้านบาท เตรียมลงกระดานเทรดใน SET ด.ค.นี้ แต่ขอลบช่วงราคา IPO คาดรู้ผลต้น ด.ค.

นายก้นกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ก้นกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ เติบโต 15-17% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 873 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯมีรายได้อยู่ที่ 558 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทฯยังมีงานที่รอส่งมอบ(backlog)ในช่วงครึ่งปีหลัง มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าส่วนที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาและจะส่งมอบในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้บริษัท ก้นกุล พาวเวอร์เจเน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บมจ.ก้นกุลเอ็นจิเนียริง ถือหุ้นใน บริษัท ก้นกุล พาวเวอร์เจเน จำกัด ร้อยละ 99.99) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม 30.9 เมกกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) จำนวน 8 บาทต่อ kWh ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสแรก กำลังการผลิต 3 เมกกะวัตต์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในเดือนธ.ค.นี้ และจะรับรายได้ทันทีส่วนเฟส 2 ขนาด 4.4 เมกกะวัตต์ จะดำเนินการก่อสร้างหลังเฟสแรกเสร็จ โดยเม็ดเงินลงทุนของเฟส 2 มาจากการระดมทุน กู้เงินจากสถาบันทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนก.ค.54 โดยทั้ง 2 เฟสนี้จะส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าในปีหน้าเป็น 5%ของรายได้รวม หรือ ประมาณ 80 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่เหลือ ขนาด 23.5 เมกกะวัตต์นั้นจะทยอยดำเนินการก่อสร้างเสร็จภายในปี 2555 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 30%ของรายได้รวม ภายใน 3 ปี ทั้งนี้เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 100-120 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯมีรายได้จากการขายอยู่ที่ 555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นส่งผลต่อความต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดการณ์ว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังทั้งในส่วนของรายได้และกำไรน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นไปตามฤดูกาลของธุรกิจ โดยงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 บริษัทฯมีรายได้อยู่ที่ 558 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 30 ล้านบาท นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้น(Gross Profit Margin) ในปีนี้น่าจะใกล้เคียงปีก่อนที่ 24% ส่วนอัตรากำไรสุทธิ(Net Profit Margin) ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี Net Profit Margin อยู่ที่ 6%

อย่างไรก็ตามบริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ในช่วงเดือนด.ค.นี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯได้แต่งตั้งบล.ทีเอสโก้ เป็นผู้จัดการ การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ด้านไพบูลย์ นลินทรางกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทีเอสโก้ กล่าวว่า GUNKUL ถือเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตตามภาวะความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเติบโตที่ดีจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีความมั่นคงทางการเงิน โดยปัจจุบันมี D/E อยู่ที่ 0.9 เท่า ซึ่งคาดว่าหลังจาก IPO แล้ว D/E ก็น่าจะลดลงอีก ทำให้เชื่อว่า GUNKUL น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยจะมีการนำเสนอข้อมูล(โรดโชว์)กับนักลงทุนในช่วงเดือนก.ย.นี้ และกำหนดระยะเวลาจองและราคาหุ้นในเดือนด.ค.53